

บันทึกจากผู้อำนวยการ

การจัดทำสมรรถนะด้านไอซีทีกำลังเดินหน้าไปอย่างเข้มแข็ง นำทีมโดย ดร. ชนิษฐา รุจิโรจน์ เรากำลังจัดทำ Focus Group และหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรของ มศว ให้เป็นผู้รู้เทคโนโลยี และรู้สารสนเทศ ก้าวต่อไปคือการจัดทำระบบสอบวัดและการติดตามสมรรถนะรายบุคคล ท่านใดพร้อมอาจจะมาเข้าอบรม ICT Competency ที่สำนักคอมพิวเตอร์จัดบริการให้ฟรี ตั้งแต่ภาคการศึกษานี้ไว้ก่อนได้เลยคะ

มอดูลภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการติดตั้งใช้งานแล้วหลายท่านดาวน์โหลด Presentation แนะนำการใช้งานไปศึกษาดูแล้ว และได้เข้าไปเยี่ยมชม บางท่านเข้าไปลองกรอกดูเพื่อเตรียมส่งในเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 เมื่อลองกรอกดูคงมีคำถามและอยากให้คอมพิวเตอร์คิดอะไรให้อัตโนมัติ ต้องเรียนว่ารออีกสักนิดเพราะหลักเกณฑ์หลายอย่างต้องอาศัยหลักฐานและรายละเอียดในการพิจารณา อย่างไรก็ตามหากประสงค์ให้สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานให้ ติดต่อมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร 5048-5049 ได้เลยนะคะ เรายินดีบริการทุกท่านคะ

ข่าวในฉบับ

- บันทึกจากผู้อำนวยการ
- ข่าวและกิจกรรม
- เกร็ดความรู้ไอซีที
ตอน 22 : กำจัด Virus ด้วย CD
- บทความพิเศษ “HURIS:Workload version 1.0”
- นานาสารพัน



**ทีฆา ยุโก โหตุ มหาราชา
5 ธันวาคม พ.ศ.2551**

ขอจงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU : Thai Cyber University)

นำคณะวิทยากรโครงการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี พ.ศ. 2551 จากต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้าน e - Learning ณ สำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2551

อ่านรายละเอียดหน้า 2

HURIS : Workload version 1.0

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งมอดูลพื้นฐานเพื่อการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน และเปิดใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ให้สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งานให้ กรุณาทำบันทึกแจ้งความจำนงมายังสำนักคอมพิวเตอร์ได้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 5048, 5049

อ่านรายละเอียดหน้า 3

กองการเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์จะจัดประชุมชี้แจงเป้าหมายของระบบงานและรายงานความคืบหน้าของระบบ HURIS

รองศาสตราจารย์สมชาย ชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ ชั้น 3

Focus Group “การกำหนดสมรรถนะด้าน ICT สำหรับนิสิตคณาจารย์ และบุคลากร มศว”

คณะกรรมการร่างกรอบสมรรถนะด้านไอซีที ได้กำหนดจัดทำ Focus Group (การสนทนากลุ่ม) ในประเด็นความคิดเห็นต่อเรื่องไอซีทีจาก นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารระดับกลาง ในระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ สำนักคอมพิวเตอร์

แนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารระดับกลาง

สำนักคอมพิวเตอร์เรียนเชิญผู้บริหารระดับกลาง เพื่อแนะนำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาระบบไอซีทีในงานต่างๆ ของหน่วยงาน ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคาร 16 ชั้น 4

เกร็ดความรู้ไอที

ตอน 22 : กำจัด Virus ด้วย CD

เข้าวันหนึ่งผมได้รับแจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ว่า “เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่มีอาการผิดปกติทำงานช้ามาก ๆ และมีหน้าต่างแจ้งข้อผิดพลาดบางอย่างปรากฏตลอดเวลา แต่ไม่น่าจะติดไวรัสเพราะว่าติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้ถึงสองโปรแกรมด้วยกัน” หลังจากที่ผมไปตรวจสอบจึงพบว่าสาเหตุที่เครื่องทำงานช้าเป็นเพราะโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ติดตั้งไว้ถึงสองโปรแกรม อีกทั้งยังหมดอายุ (Expired) อีกด้วย และจากอาการที่ปรากฏคาดว่าไวรัสได้ติดและแพร่กระจายไปทั่วเครื่องแล้ว ผมจึงทำการ Uninstall ออกทั้งสองโปรแกรม



เมื่อพยายามติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสตัวใหม่ กลับมีหน้าต่างแสดงข้อผิดพลาดไม่ยอมให้ติดตั้ง ดังนั้น จึงมีอีกทางที่จะลบไวรัสออกจากเครื่องได้นั้นคือใช้ **แผ่นบูตซีดีที่สามารถสแกนไวรัสได้** เมื่อค้นหาจากอินเทอร์เน็ตพบว่า มีอยู่ 3 โปรแกรมที่น่าสนใจนั้นคือ

1. Kaspersky Rescue Disk 2008
2. BitDefender 2008 Rescue Disk
3. F-Secure Rescue CD

ให้ download มา 1 โปรแกรม จะได้เป็น ISO ไฟล์ ก็จัดการ burn ลง CD แล้วนำไปบูตเครื่องที่ติดไวรัสออกจนกระทั่งโปรแกรมทำการลบไวรัสออกจากเครื่องจนเสร็จ แล้วนำแผ่นซีดีออก บูตเข้าวินโดวตามปกติ หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสให้เรียบร้อยและติดตั้งโปรแกรม AntivirusUSBDRIVE จาก \\\ntserver\Dat เพื่อป้องกันไวรัสจาก Flash Drive แพร่กระจายมาติดที่เครื่อง ซึ่งปัจจุบันมีสถิติการแพร่กระจายสูงมาก หลังจากนั้น **อย่าลืมทำการสแกนไวรัสอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันไวรัสมาเยือนนะครับ**

.... ไพโรจน์ มาสุวรรณ

ข่าวและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำคณะวิทยากรจากต่างประเทศเข้าศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้าน e - Learning



เมื่อวันพุธที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์สมชาย ชูชาติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Bruce N. Chaloux , President The Sloan Consortium ประเทศสหรัฐอเมริกา, Professor Dr. Dea-Joon Hwang จากมหาวิทยาลัย Sungkyunkwan University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และผู้แทนจาก TCU ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนแบบ e - Learning ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน SWU e-Meeting และ FIS

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 13.00-16.30 น. ผู้บริหาร สำนักคอมพิวเตอร์ และฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาจารย์ชัยรัตน์ จุสปาโล) เป็นหัวหน้าคณะขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพและการบริหารจัดการ (FIS) ของมหาวิทยาลัย พร้อมชมการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ มศว



HURIS : Workload version 1.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรุช เทียนรุ่งโรจน์

แนะนำ มอดูลภาระงาน

ระบบสารสนเทศศัพทวิทยาบุคคล HURIS เริ่มติดตั้งใช้งานในโอกาสเฉลิมฉลอง วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยเปิดใช้งานให้เจ้าหน้าที่บุคคล และงานเงินเดือนก่อน และเริ่มเปิดให้บุคลากรแต่ละท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบและเรียกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ขณะนี้ได้เปิดมอดูลใหม่อีก 1 มอดูล คือ “มอดูล ภาระงานเชิงปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรแต่ละท่านสามารถเข้าตรวจสอบผลงานและกรอกภาระงานเพิ่มเติมได้ และสามารถสรุปเป็นภาพรวมภาระงานในระดับหน่วยงานต่อไป

บทบาทของใคร ?

ระบบได้จำแนกบทบาทของบุคลากรและระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานแล้ว เช่น SUPREME2004 หรือ HURIS ไว้อย่างชัดเจน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้แก่บุคลากร ดังนี้

กองการเจ้าหน้าที่ : บันทึกหลักเกณฑ์และจัดทำรายงานสรุปภาระงานในรอบต่างๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ติดตั้งใช้งานแล้ว : นำข้อมูลเข้าระบบภาระงานตาม workflow ของงานที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

บุคลากรแต่ละท่าน : บันทึกปริมาณภาระงาน และสามารถเพิ่มเติมภาระงานได้เมื่อพบว่าระบบไม่ได้เตรียมข้อมูลไว้ให้

หัวหน้าหน่วยงาน : ตรวจสอบและรับรองผลการกรอกภาระงาน

มีอะไรบ้างในมอดูลภาระงาน ?

ระบบจะจัดเตรียมข้อมูลภาระงานมาจากระบบสารสนเทศต่างๆ ให้แก่บุคลากรสำหรับในระยะที่ 1 ได้จัดเตรียมข้อมูลให้ ดังนี้

1. ระบบ SUPREME2004 ได้แก่ ข้อมูลรายวิชาที่สอน และข้อมูลในงานระดับบัณฑิตศึกษา

2. ระบบ Course Syllabus ได้แก่ ชั่วโมงสอน และการคุมสอบ

3. ระบบ ATutor ได้แก่ ข้อมูลการพัฒนาและการใช้ e-learning ในการเรียนการสอน

4. ระบบ HURIS ได้แก่ ข้อมูลบุคลากรและคำสั่งให้ปฏิบัติงานต่างๆ

5. ระบบ ROSE : Research Online Service ได้แก่ ข้อมูลสัญญาวิจัยที่ฝ่ายวิจัยดูแลอยู่

สำหรับภาระงานอื่นๆ ระบบได้จัดเตรียมโปรแกรมให้บุคลากรสามารถกรอกภาระงานเพิ่มเติมได้เอง และสามารถแนบ (browse) เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้กรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ เช่น การได้รับเชิญเป็นวิทยากร

เข้าใช้งานได้อย่างไร ?

บุคลากรทุกท่านสามารถ login เข้าใช้งานได้ที่ <http://huris.swu.ac.th> และใช้ Buasri ID ในการ login เข้าสู่ระบบ จากนั้นให้ดำเนินการดังนี้

1. click เลือกรายการภาระงาน
2. click เลือกรายการ บันทึกปริมาณภาระงาน เมื่อต้องการตรวจสอบและบันทึกปริมาณภาระงานแต่ละรายการ
3. click เลือกรายการ บันทึกปริมาณภาระงานเพิ่มเติม เมื่อต้องการกรอกภาระงานที่ระบบไม่ได้จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้



บันทึกปริมาณภาระงาน

เมื่อเข้าสู่ เมนู บันทึกปริมาณภาระงาน ท่านจะเห็นเมนูย่อย หรือ Tab งาน 3 งาน คือ

1. “สรุปภาระงานทั้งหมด” ระบบแสดงข้อมูลภาระงานรวมที่ได้กรอกปริมาณภาระงานไว้แล้ว และภาระงานเฉลี่ยใน 26 สัปดาห์

2. “สรุปภาระงานรายด้าน” ระบบแสดงรายละเอียดภาระงานด้านต่างๆ ตามที่บุคลากรได้กรอกปริมาณภาระงานไว้แล้ว

3. “บันทึกปริมาณภาระงาน” ระบบจะแสดงรายการภาระงานต่างๆไว้ให้ และใช้ในการ “กรอกปริมาณภาระงาน” ซึ่งงานชิ้นหนึ่งๆ ท่านสามารถเลือกกรอกภาระงานได้หลายรายการ เช่น การสอน 1 วิชา ท่านสามารถแจ้งปริมาณภาระงานเป็นด้านการสอน และปริมาณภาระงานที่ท่านเดินทางไปสอนนอกพื้นที่ เป็นต้น แต่ใน version 1.0 นี้ระบบยังไม่คิดปริมาณภาระงานให้อัตโนมัติเนื่องจากมีความหลากหลายและต้องการข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม เช่นสอนเป็นครั้งแรกหรือสอนซ้ำ หรือไปสอนนอกพื้นที่กี่ครั้ง เป็นต้น

4. ปุ่ม “Refresh Data” จัดเตรียมไว้ให้กรณีที่ท่านต้องการให้ระบบแสดงหรือคำนวณค่าปริมาณภาระงานที่กรอกไว้แล้วให้ใหม่

5. ปุ่ม “ส่งข้อมูล” ใช้เมื่อเสร็จสิ้นการกรอกภาระงานในแต่ละรอบเพื่อนำส่งหัวหน้าหน่วยงานหรือกรรมการตรวจสอบข้อมูล โดยในรอบที่ 1 กำหนดไว้ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 และ รอบที่ 2 กำหนดไว้ในเดือน กันยายน พ.ศ. 2552

ศึกษาการใช้งาน

ท่านสามารถ Download และเพิ่มข้อมูล Presentation การเข้าใช้งานระบบ HURIS และชมการสาธิตการใช้งานเบื้องต้น ได้ที่ <http://huris.swu.ac.th> ทั้งนี้หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณมณฑล ลิมกิจเจริญภรณ์ โทร. 5022 หรือจัดอบรมให้เป็นกลุ่ม ติดต่อ โทร. 5048

ก้าวต่อไป

เมื่อเกณฑ์ภาระงานได้นำไปทดลองใช้ 1 ปีการศึกษา คงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ใหม่ให้เหมาะสมอีกครั้ง และคงใกล้เคียงกับเวลาที่จะติดตั้งใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น ทีมงาน HURIS ตั้งความหวังว่า “มอดูลภาระงานจะเป็นเสมือนผู้ช่วยคู่ใจที่คอยจดบันทึกงานส่วนตัวของท่าน” ได้เป็นอย่างดี โปรดติดตามมอดูลใหม่ๆ เร็วๆ นี้

นานาสารพัน

ข่าวและกิจกรรม

- 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 1 หลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dotnetnuke” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-301) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์



- 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

งานประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงแรมเพชรวารินทร์ รีสอร์ท หนองสรวง จ.เพชรบุรี



- 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

คณะกรรมการยกย่องชมเชยสมรรถนะด้านไอซีที จัดประชุมเพื่อหารือแนวปฏิบัติในการทำ Focus Group (การสนทนากลุ่ม) เพื่อจัดกิจกรรมกลุ่มสนทนาในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551



- 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 1 หลักสูตร “การจัดการตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 16-302) ชั้น 3 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์



พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550

ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

บัณฑิตทุกท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://commencement.swu.ac.th/> และเชิญชวนร่วมกรอกแบบสำรวจภาวะการหางานผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

ความคืบหน้า ระบบงานอาคารสถานที่

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2551 เห็นชอบให้เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ฝ่ายจัดการทรัพย์สินฯ และสำนักคอมพิวเตอร์ จึงได้ประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และได้กำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกองแผนงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานอาคารของหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณเดือนมกราคม 2552

จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์
ISSN 0858-9327

จัดทำโดย

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2649-5706, 0-2649-5187
หรือ โทรศัพทภายใน 5067, 5069
website: <http://cc.swu.ac.th/>
e-mail: swucc@swu.ac.th

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ
สมบุญ อุดมพรยิ่ง

บรรณาธิการ

ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค

กองบรรณาธิการ

นคร บริพนธ์มงคล สันติ สุขยานันท์

ไพโรจน์ ภาสวรัตน์ ดนัย มณฑาทิพย์กุล

ภักดิ์ธรรม วงศ์จิรภัทร วรณิ สมบุญประเสริฐ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0-2649-5706, 0-2649-5187
website: <http://cc.swu.ac.th/>
e-mail: swucc@swu.ac.th

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 24/2549
ไปรษณีย์ศรีนครินทรวิโรฒ